



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ข้าว-อ้อย-มัน-มะพร้าวราคาตกลง	แนวหน้า
2. คอลัมน์: รอบโลกวันนี้: ฝรั่งเศสเจอเนื้อวัวป่วยนำเข้าโปแลนด์	แนวหน้า
3. กษ.สั่งสกัดมีอบ ประมงลั่นบุกกรุงชุนนุมนุยึดเยื่อ	แนวหน้า
4. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
5. ชวนเที่ยวงานวันเกษตรฯที่เมืองคอน	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: ตรวจงานทำถนน	แนวหน้า
7. Photo News: NATIONzone UPDATE: เยี่ยมชมการเปิดจุดรับซื้อผลผลิต....	เดอะเนชั่น
8. กรมชลประทาน...แก้วิกฤติน้ำท่วมยั่งยืน ผ่านโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ....	สยามรัฐ
9. เกษตรฯบีสกัดมีอบเรือประมง	กรุงเทพธุรกิจ
10. คอลัมน์: สถานการณ์เด่น	โพสต์ทูเดย์
11. พปชร.เคาะ10อันดับปาร์ตี้ลิสต์ 8 กพ.ชงกต. ชู'ตู'นายกา	สยามรัฐ
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: 4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำภาคใต้	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ข้าว-อ้อย-มัน-มะพร้าวราคาลง

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ฉบับที่ : 13797 หน้า : 17 (ขวา)

ข้าว-อ้อย-มัน-มะพร้าวราคาลง

■ จุดดัชนีรายได้เกษตรกร.ค.ลด

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัตถุประสงค์ชี้รายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.45 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.12 จากสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม

สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเดือนธันวาคม 2561 ลดลงจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 1.62 ซึ่งสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากด้านเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ของโลก ทำให้เกิดการชะลอซื้อ และชะลอซื้อ-ขายในตลาดล่วงหน้าจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศเศรษฐกิจหลัก และปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากภาวะการค้าในประเทศและการส่งออกชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาเพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตเสียหายจากภัยแล้ง จึงไม่เพียงพอ กับความต้องการของตลาด มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยว หัวมันสำปะหลังเริ่มทยอยออกสู่ตลาด และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นเพราะ

ความต้องการบริโภคเพิ่มรองรับนักท่องเที่ยวและวันหยุดต่อเนื่องท้ายปี

ด้านดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2560 ร้อยละ 3.12 สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้านาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า แนวโน้มดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมกราคม 2562 จะลดลงจากเดือนมกราคม 2561 ร้อยละ 1.88 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง ร้อยละ 0.21 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และมะพร้าว ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.29 ซึ่งสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ สำหรับสินค้าสำคัญ ที่มีผลผลิตออกมากในช่วงเดือนมกราคม 2562 ได้แก่ มันสำปะหลัง และหอมแดง ทั้งนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรจะขยายตัวเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีราคามีแนวโน้มลดลง ส่วนดัชนีผลผลิตจะขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

รอบโลกวันนี้

ฝรั่งเศสเจอเนื้อวัวป่วยนำเข้าไปแลนด

ปารีส/วอร์ซอ (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - กระทรวงเกษตรฝรั่งเศสแถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบเนื้อวัวที่ต้องสงสัยว่ามาจากวัวป่วยไปแลนดที่นำเข้าไปประเทศมา และพบว่าบางส่วนได้รับการจำหน่ายให้กับลูกค้าไปแล้ว

แถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตรวจพบเนื้อวัวต้องสงสัย 145 กิโลกรัมที่ร้านค้าส่ง พ่อค้าเนื้อและร้านอาหาร ขณะที่เนื้อวัวจากโรงฆ่าสัตว์ของไปแลนดที่เชือดวัวป่วยและส่งออกมายังฝรั่งเศสทั้งหมด 795 กิโลกรัม โดยพบเนื้อวัวที่สงสัย 500 กิโลกรัม และทำลายทิ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว อีก 150 กิโลกรัม จำหน่ายให้ลูกค้าไปแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 145 กิโลกรัมยังไม่พบจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยพบว่าบางส่วนถูกขายไปแล้วเช่นกัน ขณะนี้ที่นำเป็นห่วงคือร้านอาหารและร้านขายเนื้อวัวในเขตกรุงปารีส

ก่อนหน้านี้สำนักงานสัตวแพทย์ไปแลนดแถลงยืนยันว่า เนื้อวัวต้องสงสัยทั้งหมด 2.7 ตัน จากทั้งหมด 9.5 ตัน ได้รับการส่งออกมายังประเทศสหภาพยุโรป (อียู) 13 ประเทศ ได้แก่ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส อังการี ลิทัวเนีย โปรตุเกส โรมานี สเปน สวีเดน เยอรมนี และสโลวาเกีย แต่ยืนยันว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื้อวัวเหล่านี้มาจากโรงเชือดสัตว์แห่งหนึ่ง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งสื่อท้องถิ่นเผยตัวเข้าไปทำข่าวและพบว่ามีลักลอบนำ

วัวป่วยเข้าไปเชือด ทางกรไปแลนดระบุว่าโรงเชือดแห่งนี้ทำผิดกฎหมาย เช่น จงใจเชือดตอนกลางคืนเพื่อเลี่ยงการถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมยืนยันว่าเนื้อที่วางจำหน่ายตามร้านค้าในไปแลนดปลอดภัย เพราะเนื้อจากโรงเชือดแห่งนี้ถูกเรียกเก็บหมดแล้ว ก่อนมีรายงานว่าพบเนื้อวัวดังกล่าวในฝรั่งเศสข้างต้น

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมาธิการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของอียูมีระเบียบว่า สัตว์ทุกตัวจะต้องผ่านการตรวจก่อนถูกเชือด โดยมีสัตวแพทย์ของทางการอยู่ด้วย หลังถูกเชือด ชากรก็ต้องผ่านการตรวจสอบทางสัตวบาลอีกครั้ง หากสัตว์ป่วยหรือเสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ห้ามนำมาเป็นอาหารของคน และห้ามลากสัตว์ที่ไม่สามารถเดินได้มาเชือด สำหรับ ไปแลนดผลิตเนื้อและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเนื้อรวม 558,500 ตัน ในปี 2560 ถือเป็นผู้ผลิตอันดับ 7 ในอียู โดยส่งออกถึงร้อยละ 85

กษ.สั่งสกัดมืออบ ประมงล้นนุบกกรุงชุนนุมนยัดเยื่อ

ทางค่าชดเชยออกนอกระบบ

ประกาศสงครามครั้งสุดท้าย

“กฤษฎา” สั่งปลัดเกษตร-อธิบดีประมง ทำความเข้าใจ เรื่องการชดเชยกลุ่มเรือประมงชาวแดง หลังแกนนำ ประกาศปักหลักชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ-ทำเนียบฯ จีรัฐซื้อเรือคืน 489 ลำ 600 ล้านบาท โดย ให้นำเรื่องเข้าครม.อังคารนี้ ล้นทำสงครามครั้งสุดท้าย ไม่ได้ไม่กลับ

▶▶▶ ต่อ : ประมง -หน้า 2

การประกอบอาชีพประมงต่อไปหรือไม่ อย่างไรด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถกำหนดกลุ่มเรือประมงเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบได้แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบความมีอยู่จริง และประเมินมูลค่าเรือประมงของชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาว่ามีสภาพอย่างไร เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยเรือประมงกลุ่มเป้าหมายที่จะนำออกนอกระบบต่อไป โดยต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมแก่ชาวประมง รวมทั้งความถูกต้องโปร่งใสที่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการด้วย

รมว.เกษตรฯกล่าวด้วยว่า คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯจะเร่งดำเนินการรวบรวมรายละเอียดเสนอตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ จึงขอให้ชาวประมงที่ยังมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดส่งตัวแทนมาพบหรือสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริง ได้ที่อธิบดีกรมประมงในฐานะเลขาธิการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ

ด้านนายสุรเดช นิลอุบล นายกสผกม ประมงสงขลาหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงกลุ่มชาวแดงกล่าวว่า ผู้ประกอบการเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลมีนโยบายว่า จะนำเรือออกนอกระบบตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 4 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้น วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ จะส่งผู้แทนมาขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะต่อสน.นางเลิ้ง เมื่อได้รับอนุญาตจะมีผู้ประกอบการเรือ 489 ลำ ไปชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯช่วงบ่าย จากนั้นจะเดินทางไปหน้าทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะมีผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คน ครั้งนี้จะเตรียมอาหารและที่นอนมาด้วย เพื่อรอฟังคำตอบว่า จะนำเรื่องการช่วยเหลือชาวประมงเข้า

ประมง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อชาวประมงที่จะมาเรียกร้องรัฐบาล ให้เร่งพิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่าเป็นชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐ จัดระบบทำประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมาขออนุญาตชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯได้ทราบข้อเท็จจริง และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและคณะทำงาน ซึ่งมี รมว.เกษตรฯเป็นประธานตามคำสั่งของ นายกรัฐมนตรี

“ขณะนี้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ได้เร่งดำเนินการโดยจัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการนำเรือออกนอกระบบเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้ว จึงขอให้ ปลัดกระทรวง อธิบดี

กรมประมง ส่งผู้แทนระดับบริหารของกระทรวงเกษตรฯและกรมประมงออกไปพบและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ เพื่อลดภาระชาวประมง ที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง และเวลาประกอบอาชีพเดินทางมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะในกทม.”นายกฤษฎา กล่าว

และว่า หลักการพิจารณานำเรือออกนอกระบบ จะดูจากความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ในการจัดการระบบประมงที่ถูกกฎหมายโดยจะนำข้อมูลกลุ่มเรือประมงที่ภาครัฐเคยสำรวจและจัดทำข้อมูลไว้ ในปี 2558-2560 มาพิจารณาเป็นกลุ่มแรกเร่งด่วนที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา

รมว.เกษตรฯกล่าวว่า สำหรับกลุ่มชาวประมงที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐในการนำเรือออกนอกระบบครั้งนี้ ต้องเป็นชาวประมงเจ้าของเรือที่ไม่เคยทำผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่เคยใช้เรือและเครื่องมือที่ผิดกฎหมายประกอบอาชีพประมงมาก่อน โดยหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ จะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามความเดือดร้อน ระยะเวลาหยุดทำประมง โอกาสที่จะได้รับอนุญาตทำประมงต่อไปรวมทั้งความสมัครใจใน

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13797

หน้า: 2(ล่างขวา), 1

Col.Inch: 64.57

Ad Value: 58,113

PRValue (x3): 174,339

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: กษ.สั่งสกัดม็อบ ประมงล้นบุกกรุงชุมนุมยืดเยื้อ

ผู้การประชุมคณะรัฐมนตรี (กรม.) วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์หรือไม่ หากยังไม่นำเข้าสู่การประชุม กรม.สัปดาห์นี้ การชุมนุมจะยืดเยื้อแน่นอน

นายสุรเดชยืนยันว่า จำนวนเรือที่ต้องได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐมี 489 ลำ มูลค่า 600 ล้านบาท โดยเป็นเรือที่ต้องทำตามกฎหมาย ไม่ใช่เรือเถื่อนหรือเป็นเรือติดคดี โดยกลุ่มเรือ 489 ลำ มีเรือที่อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทระหว่างเรือประมงไปบรรทุกสินค้า หรือเรือท่องเที่ยว ซึ่งกรมเจ้าท่าได้ทำสีขาวแดงไว้เช่นกัน ทั้งนี้ เจ้าของเรือประมงยอมรับการประเมินมูลค่าเรือตามสภาพเรือ ซึ่งขณะทำงานฯ ประเมินมาเหลือร้อยละ 50 ที่ไม่เข้าใจคือ เหตุใดจึงล่าช้า ทั้งที่ควรดำเนินการเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2561 ขณะนี้ใกล้เลือกตั้งใหม่ จึงกังวลว่า หากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จากที่ตรวจสภาพเรือไปครบทั้ง 22 จังหวัดชายทะเลเพื่อประเมินราคาเรียบร้อยแล้วจะต้องกลับไปนับ 1 ใหม่หรือไม่ อีกทั้งไม่แน่ใจว่า รัฐบาลใหม่จะดำเนินการต่อหรือไม่ จึงประกาศเป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่ชาวประมงจะทวงสัญญาจากภาครัฐ ถ้าไม่ได้จะไม่กลับบ้าน



สัปดาห์ที่ผ่านมา ฟ้าผ่าดังเปรี้ยงแถวทุ่งบางเขน เมื่อนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายภุชพงค์ คริพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ให้ไปนั่งในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทั้งที่เพิ่งเป็นอธิบดีกรมการข้าวเต็มตัวได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น ด้วยปัญหาเรื่องการบริหารภายในกรมการข้าว ที่ทำให้การแก้ปัญหาเรื่องข้าว ไม่สามารถพัฒนาได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะในเรื่องการขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าว ตามร่างพ.ร.บ.ข้าว ที่กำลังอยู่ในพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่อาจจะนำไปสู่การมีปัญหาอย่างรุนแรงระหว่างภาคเอกชน กับชาวนาไทย เพราะจะทำให้ชาวนาไม่สามารถจำหน่ายพันธุ์ข้าวระหว่างชาวนาด้วยกันได้ ซึ่งได้ทำให้นายกฤษฎาไม่พอใจอย่างมาก หลังจากได้รับรู้ว่าร่างพ.ร.บ.ข้าว กำลังเข้าสู่วาระสอง แม้นายกฤษฎาบอกว่าจะแจ้งทำหนังสือชี้แจง แต่นายกฤษฎาบอกว่าคำสั่งแจ้งยังไม่ถึงขั้น อีกทั้งหากกรมการข้าว ไม่ส่งวนคำแปรญัตติ จะเป็นการเอื้อให้มีการผูกขาดพันธุ์ข้าวและการจำหน่ายไว้กับภาคเอกชนในอนาคต จึงเป็นที่มาการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอธิบดีกรมการข้าวด้วยประการฉะนี้ หวดยเลยมาออกที่ **นายประสงค์ ประไพตระกูล** ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิบดีคนใหม่ หลังจากอยู่ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ เพียงไม่กี่เดือนเช่นกัน สำหรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล ถือว่าเป็นลูกหม้อของกรมส่งเสริมการเกษตร และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ คลุกคลีกับเกษตรกรมาเป็นอย่างดี ครั้งนี้ได้รับการไว้วางใจจากนายกฤษฎา ให้มาสะสางปัญหาดังกล่าว และวางแนวทางแก้ไขในการดูแลผลประโยชน์ชาวนาไทยที่อาจจะได้รับผลกระทบ

จากพ.ร.บ.นี้ ต่อไป กรมส่งเสริมการเกษตรมีโครงการดีๆ เพื่อพี่น้องเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะด้านปัจจัยการผลิต ขับเคลื่อนผ่านขบวนการสหกรณ์ โดยสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรผลิตปุ๋ยใช้เองจำหน่ายให้กับสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร เนื่องจากปัจจุบัน เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น และใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพดิน ซึ่งส่งผลทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำกว่ามาตรฐาน จึงสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพและจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยเหลือเรื่องข้อมูลดินของแต่ละพื้นที่ เพื่อกำหนดสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินให้สหกรณ์นำไปผลิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ **นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** บอกว่าจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งจัดเวทีให้ความรู้แก่เกษตรกรถึงข้อดีในการผลิตปุ๋ยใช้เองแทนปุ๋ยสำเร็จรูป และกรมวิชาการเกษตรจะออกใบอนุญาตผลิตและจำหน่ายปุ๋ยให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงการให้คำแนะนำตามหลักวิชาการการผสมปุ๋ยและมอบใบรับรองปุ๋ยที่สหกรณ์ผลิตขึ้นว่ามีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่จะเลือกซื้อไปใช้ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเจรจากับผู้ประกอบการนำเข้าปุ๋ย เพื่อให้ขบวนการผลิตและการเกษตรแห่งประเทศไทยได้ซื้อปุ๋ยจากบริษัทนำเข้าในราคาที่ถูกลงกว่าราคาตลาดและกระจายต่อไปให้กับสหกรณ์การเกษตรในแต่ละจังหวัดนำปุ๋ย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักฟอส คือ N P K สูตรเข้มข้น เป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปผสมและผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือสูตรที่เกษตรกรต้องการใช้จำหน่ายให้กับเกษตรกร สำหรับเงินทุนในการผลิตปุ๋ยจำหน่ายให้เกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อ 1,300 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 2 และธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ 1

ต่อไป ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดรับสมัครสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว 403 แห่ง ในพื้นที่ 66 จังหวัด และได้ประสานสหกรณ์เพื่อสำรวจปริมาณความต้องการปุ๋ยผสมใช้เองของสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งสหกรณ์จะได้มีข้อมูลในการผลิตปุ๋ยได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร คาดว่าสหกรณ์จะเริ่มผลิตปุ๋ยและจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป้าหมายประมาณ 100,000 ตัน ซึ่งจะจำหน่ายราคาถูกกว่าปุ๋ยสำเร็จที่ขายตามท้องตลาดตันละ 3,378 บาท คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนการผลิตไร่ละ 300 - 400 บาท และสามารถลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 337.8 ล้านบาท

เมื่อเร็วๆ นี้ **นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์** เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยภายในงานนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ภายใต้การนำของ นางวิมลรัตน์ จันทร์สกล ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 และนายมานะ โภคินมาศ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำทีมมางานร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ข้อมูลและสามารถใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยุคนี้ นับว่าเน้นนโยบายเข้าถึงเกษตรกรและขบวนการสหกรณ์อย่างทั่วถึง อธิบดีโอภาสมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความรู้ด้านการทำบัญชีแก่พี่น้องเกษตรกรสหกรณ์รวมถึงเยาวชนอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่จะนำไปสู่ความอยู่ดีกินดีต่อไป

ขุนเกษตรฯ

ชวนเที่ยวงานวันเกษตรฯที่เมืองคอน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้แนวคิด “เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตร

แห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “การส่งเสริมการเกษตร เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สื่อให้เห็นการน้อมนำแนวทางพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับแนวทางการส่งเสริมการเกษตรในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแปรรูปและเพิ่มมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และแบรนด์จนกลายเป็นองค์กรเกษตรกรที่มั่นคง การจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพด้านเกษตรกร 3 หลักสูตร ได้แก่ เทคนิคการเลี้ยงผึ้งโพรงเสริมรายได้ นวัตกรรมปลูก

ผักแบบอัจฉริยะ และปอกหมุดเปลือก...เรื่องขยายพันธุ์พืช รวมทั้งจำหน่ายสินค้าการเกษตรที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนด้านการตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตจากทางภาคใต้ อาทิ ส้มโอหวานปากพนัง ทุเรียนหมอนทอง มังคุดนอกฤดูคุณภาพดีจากฝั่ง และหมอนหนูนจากยางพารา ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมงานวันเกษตรแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนนิทรรศการที่น่าสนใจ และอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์

● ตรวจสอบทำถนน ●



นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม
การทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติ ณ พื้นที่หมู่ 2
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

NATIONzone

UPDATE



เยี่ยมชมการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพด

นายเกษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชษฐ วิจารณ์วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการเปิดจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อจำกัด อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำร่องของโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร และจะเป็นตัวอย่างในการขยายผลสู่พืชชนิดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

กรมชลประทาน...แก้วิกฤติน้ำท่วมยั่งยืน ผ่านโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทราย...



(Homogeneous Type) หลังคันทันกว้าง 5.00 เมตร สูง 8.30 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 2.660 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร



โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ตาลัส” และ พายุโซนร้อน “เซินกา” เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากถึง 245 มิลลิเมตร ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2496 เกิดการชำรุดเสียหาย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการรับผิดชอบแก้ไขปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตั้งอยู่ที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เริ่มสร้างเมื่อ ปี 2496 แล้วเสร็จในปี 2499 เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ มีลักษณะโครงการเป็นทำนบดินประเภทเนื้อเดียว

ทั้งนี้ ในวันเกิดเหตุอุทกภัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้การแก้ไขเร่งด่วนไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่าง จึงวางแผนให้ทำการซ่อมแซมช่องทางที่ขาดจำนวน 2 ช่วง โดยเริ่มดำเนินการซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 โดยสร้างทำนบดินชั่วคราว (COFFER DAM)

แล้วเสร็จและสามารถเริ่มการเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ส่วนการซ่อมแซมทำนบดินหลัก (MAIN DAM) แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 สามารถเก็บกักน้ำได้ตามวัตถุประสงค์ และมีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ด้วยงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 9.8 ล้านบาท

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า สำหรับแผนการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ให้มีความความมั่นคงแข็งแรงตามหลักด้านวิศวกรรม โดยเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด 4.35 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 2.66 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุของอ่างเก็บน้ำที่ระดับน้ำเก็บกัก 3.00 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 2.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 195 ล้านบาท โดยดำเนินงานใน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมทำนบดิน 2.กิจกรรม



อาคารระบายน้ำล้น 3.กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย 3.กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิม 5.กิจกรรมเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 6.กิจกรรมที่ทำการบ้านพัก และขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง และ 7.งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 600,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งดำเนินการโดยกรมการทหารช่าง

ในปี 2561 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น กว้าง 4.5 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 3 ช่อง อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 105 เมตร อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาและอาคารท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมชนิดท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 102



ดร.ทองเปลว กองจันทร์
อธิบดีกรมชลประทาน

เมตร พร้อมอาคารควบคุมการส่งน้ำ ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา



อย่างไรก็ดี โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับราษฎรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพังขว้าง และบ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวม 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูแล้ง 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่

เกษตรฯบีส์กักตมเรือประมง

กรุงเทพธุรกิจ ● “รวม.เกษตรฯ”
สั่งปลัดเกษตรฯ -อธิบดีประมง
สกัดตมเรือประมงขาวแดง
ประกาศชุมนุมปักหลักชุมนุมหน้า
กระทรวง-ทำเนียบ จีรัฐซื้อเรือคืน
489 ลำ 600 ล้านบาท

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดให้
ปลัดกระทรวงเกษตรฯอธิบดี
กรมประมง เร่งชี้แจงข้อเท็จจริง
ต่อชาวประมงที่จะมาเรียกร้อง
รัฐบาล ให้เร่งรัดการพิจารณา
โครงการนำเรือประมงออกนอก
ระบบ โดยจะมีกลุ่มประชาชนที่
เรียกตนเองว่าเป็นชาวประมงที่ได้
รับผลกระทบจากมาตรการภาค
รัฐในการจัดระบบทำการประมง
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมาขอ
อนุญาตชุมนุมสาธารณะบริเวณ
หน้ากระทรวงเกษตรฯ

“ขณะนี้คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯได้เร่งรัดดำเนินการโดย
ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ
นำเรือออกนอกระบบเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์อยู่แล้ว จึงขอให้ ปลัด
เกษตรฯ อธิบดีกรมประมง ได้ส่ง
ผู้แทนระดับบริหารของกระทรวง
เกษตรฯและกรมประมงออกไป
พบและทำความเข้าใจกับกลุ่มชาว
ประมงในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระ
ชาวประมงที่จะต้องสูญเสียทรัพย์สิน
เงินทองและเวลาในการประกอบ
อาชีพเดินทางมาขออนุญาต
ชุมนุมสาธารณะในกทม.”
นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า ทั้งนี้
หลักการพิจารณานำเรือออก
นอกระบบ จะพิจารณาจากความ
เดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการต่างๆ
ของภาครัฐในการจัดการระบบ

ประมงที่ถูกกฎหมายโดยจะ
นำข้อมูลกลุ่มเรือประมงที่ภาครัฐ
เคยสำรวจและจัดทำข้อมูลไว้ใน
ปี 2558-2560 มาพิจารณาเป็น
กลุ่มแรกเร่งด่วนที่จะพิจารณาให้
ความช่วยเหลือเยียวยา

ขณะที่นายสุรเดช นิลอุบล
นายกสมาคมประมงสงขลา
หนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการเรือ
ประมงกลุ่มขาวแดง กล่าวว่า
ผู้ประกอบการเรือประมงที่
ผลกระทบจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ว่าจะนำเรือออกนอกระบบ
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันนี้ รวม
4 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ดังนั้นในที 4 ก.พ. จะส่งผู้แทนมา
ขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะ
ต่อสน. นางเลิ้ง เมื่อได้รับอนุญาต
จะมีผู้ประกอบการเรือ 489 ลำ
ไปชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ
ในช่วงบ่าย

จากนั้นจะเดินทางไปหน้า
ทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะมี
ผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คน ในครั้งนี้
จะเตรียมอาหารและที่นอนมาด้วย
เพื่อมาฟังคำตอบว่า จะนำเรื่อง
การช่วยเหลือชาวประมงเข้าสู่การ
ประชุมกรม. ในที 5 ก.พ.หรือไม่
หากยังไม่เข้าสู่วาระการประชุม
กรม. ในสัปดาห์นี้ การชุมนุมจะ
ยืดเยื้อแน่นอน

นายสุรเดช ยืนยันว่า จำนวน
เรือที่ต้องได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐ
มี 489 ลำมูลค่า 600 ล้านบาท โดย
เป็นเรือที่ต้องถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ใช่เรือเถื่อนหรือเป็นเรือติดคดี
โดยกลุ่มเรือ 489 ลำมีเรือที่อยู่
ระหว่างประเภทการใช้เครื่องมือ
เปลี่ยนประเภทระหว่างเรือประมง
ไปบรรทุกสินค้าหรือเรือท่องเที่ยว
ซึ่งกรมเจ้าท่าได้หาสีขาวแดง
ไว้เช่นกัน

สถานการณ์เด่น

08.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงข่าวประมงทุกจังหวัด ว่ากำลังแก้ไขเรื่องการซื้อเรือคืน ภายหลังจากมีข่าวว่าชาวประมงจะ มาชุมนุมที่กระทรวง วันที่ 5 ก.พ.นี้

10.00 น. ชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาจับจ่ายซื้อของทั้งที่เยาวราชและห้างสรรพสินค้าทั่วไป เพื่อเตรียมไหว้เจ้าในวันตรุษจีน 4 ก.พ.นี้ พบว่าสินค้า เช่น หมู เบ็ด ไก่ ผลไม้บางชนิดปรับราคาขึ้นเล็กน้อย

13.00 น. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเขียว สายสีชมพู ร่วมกิจกรรม Big



Cleaning Day ร่วมกันทุกพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ■

พปชร.เคาะ10อันดับปาร์ตี้ลิสต์

8กพ.ชงกทต. ชู'ตู้'นายกฯ

จื่อนแนะประยุทธ์
เบนเข็มนั่งปธ.วุฒิ
บิกเกษตรล้างปลัดฯ
สกัดม็อบ'ประมง'

"ปลัดกทต." เผยพร้อมรับสมัคร "ส.ส. ระบบเขต" วันนี้ เปิดโผที่อปท. เหนือ "พปชร." ลงปาร์ตี้ลิสต์ "บิกตู้" ไม่ปลื้ม ปาร์ตี้ลิสต์ "พปชร." เหตุ "นักการเมือง" มีคดีติดไทม์ไลน์ "ออลกรณ" แนะนำเลือกให้ "พล.อ.ประยุทธ์" เปลี่ยนใจไปนั่งประธานวุฒิสภา เหตุ ได้คุมปฏิรูปประเทศ-ยุทธศาสตร์ชาติ เต็มที่ เสียขวัญกว่าลงชิงเก้าอี้ นายกฯ "ชูเปอรโฟล" ระบุประชาชนส่วนใหญ่ "กลุ่มพลังเงียบ" ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจประชาชนทุกกลุ่ม

ต้องการให้ "บิกตู้" เป็นกลางทางการเมือง รอผลหลังเลือกตั้ง ขณะที่ "กฤษฎา" สั่ง "ปลัดเกษตรฯ-อธิบดีประมง" สกัดม็อบกลุ่มเรือประมงชาวแดง หลังประกาศปิดหลักชุมนุมที่บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ-ทำเนียบฯ จีรัฐจ่ายค่าชดเชยเรือ 489 ลำ มูลค่า 600 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.62 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ยืนยันว่ามีความพร้อมในการเปิดรับสมัคร ส.ส. ระบบเขต ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ 4 ก.พ.62 หลังจากได้ทำการซ้อมใหญ่การรับสมัคร ส.ส. โดยภายในสถานที่รับสมัคร ได้จัดเตรียมโต๊ะรับสมัครครบทั้ง 30 เขต เจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 05.30 น. สำหรับผู้สมัคร ส.ส.

ต่อหน้า ▶ 8

■ 8กพ.

ต่อจากหน้า 1

ที่มาก่อนเวลา 08.30 น. ให้มาลงทะเบียนเพื่อจับสลากหมายเลข เชื่อว่าได้ะรับสมัครที่ตั้งไว้ติดกันทั้ง 30 เขต จะไม่เป็นอุปสรรคในการรับสมัครและจับสลากหมายเลข

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชาชนรัฐ (พปชร.) ระบุว่า การพิจารณารายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆ ของพรรค โดยเฉพาะลำดับ 1-10 ของพรรค นำโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อยู่ในลำดับที่ 1 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ลำดับ 2 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ลำดับที่ 3 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ลำดับที่ 4 นายสันติ พร้อมพัฒน์ ลำดับที่ 5 นายสุพล พงงาม ลำดับที่ 6 น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ลำดับที่ 7 นายเนฐิกุล ทีปสุวรรณ ลำดับ 8 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ลำดับ



● พร้อมรับสมัคร...นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เดินทางมาดูความพร้อมและซักซ้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

9 และนายเอกราช ช่างเหลา ลำดับที่ 10 อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวระบุว่า ในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ลำดับที่ 11-20 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนที่สนับสนุนพรรค และในลำดับที่ 20 เป็นต้นไปนั้น มีรายงานว่ารายชื่อยังไม่นิ่ง ทั้งนี้ แถมนำในพรรคบางคนมีการประเมินกันว่า พรรคจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 30 คน เป็นอย่างน้อย

ทั้งนี้ มีการคาดกันว่า ทางพรรคจะนำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ยื่นสมัครต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมกับยื่นรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นนายกรัฐมนตรี ในบัญชีพรรค ในวันที่ 8 ก.พ.นี้

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) เปิดเผยว่า กรณีที่กรรมการบริหารพรรคยังไม่สามารถสรุปรายชื่อผู้

สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคได้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการจัดลำดับรายชื่อบุคคลที่เป็นนายทุนให้พรรคยังไม่ลงตัว นอกจากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่อยู่ระหว่างพิจารณาตอบรับให้ พปชร. เสนอชื่อเป็นนายกฯ ในบัญชีพรรคหรือไม่นั้น ได้พิจารณาไต่รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ โดย พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ต้องการให้มีนักการเมืองอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆ โดยเฉพาะในรายชื่อยังมีคดีติดตัวอยู่

ทั้งนี้ หากดูจากรายชื่อใน 10 ลำดับแรก ปรากฏว่า มีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค อดีตแกนนำกลุ่ม กปปส. นายณัฐวุฒิ ใสสุเกียรณพงศ์ หัวหน้าพรรคอดีตแกนนำกลุ่มกปปส. มีคดีร่วมกันเป็นกบฏ ยุยงปลุกปั่น อังยี ซ่องโจร มั่วสุ่มกันเกิน 10 คน ประชุข

ร้ายขัดขวางการเลือกตั้ง ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ กรรมการสรรหาผู้สมัคร พปชร. อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ และอดีต ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย มีคดีใน ป.ป.ช. โดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาทุจริตการก่อสร้างสนามฟุตบอล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา จ.นครราชสีมา กับพวก จำนวน 56 แห่ง ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เหลืออีกไม่กี่วัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะต้องตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของตัวเอง ซึ่งตนคิดว่า พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้มีเพียงทางเลือกเพียงแค่ตอบรับการเสนอชื่อเป็นนายกฯ ตามคำเชิญของพรรคพลังประชาชน แต่ยังมีอีกทางเลือกเป็นประ

ธานวุฒิสภา ส่วนทางเลือกอย่างนายกฯ คนนอก ตนไม่แนะนำ เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงทางการเมือง จนอาจกลายเป็นชนวนของวิกฤติการณ์ครั้งใหม่ของประเทศ

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อว่า ทางเลือกแรกคือการลงแข่งขันเป็นนายกฯ จะสร้างความชอบธรรม เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตยที่สากลยอมรับ จะต้องแข่งขันตามกติกาแบบสุภาพบุรุษ ผลแพ้ชนะขึ้นอยู่กับกติกาตัดสินของประชาชน ทางเลือกที่ 2 ไม่มีความเสี่ยง เพราะเป็นการแต่งตั้ง และถ้าต้องการเป็นประธานวุฒิสภาก็ไม่ยาก โดยมีความรับผิดชอบสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเป็นนายกฯ กำกับดูแลการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลจะต้องรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน

วันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "พรรคการเมืองในใจคนไทย" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,097 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 26 ม.ค. - 2 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา

จากการสำรวจความคิดเห็นพบว่า ประชาชนจำนวนมากเกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 38.7 ยังไม่ทราบวันเลือกตั้ง เป็นวันที่ 24 มีนาคม อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 61.3 ทราบแล้วว่าเป็นวันที่ 24 มีนาคม และเมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะไปเลือก

อ่านต่อหน้า 10

■ 8กพ.

ต่อจากหน้า 8

ตั้ง พบว่าร้อยละ 44.8 จะไป ร้อยละ 44.0 ยังไม่แน่ใจ และร้อยละ 11.2 ไม่ไป ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 76.0 ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก ในขณะที่ร้อยละ 24.0 ระบุมีพรรคการเมืองในใจแล้ว และเมื่อจำแนกตามจุดยืนการเมืองพบว่า ทุกกลุ่มจุดยืน การเมืองส่วนใหญ่ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก โดยกลุ่มพลังเงียบยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือกมากที่สุด คือร้อยละ 82.9 รองลงมาคือกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 76.9 และกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 63.2 ยังไม่มีพรรคการเมืองในใจที่จะเลือก

ที่น่าสนใจคือ การตัดสินใจของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ควรรับเทียบเชิญของนักการเมือง หรือวางตัวเป็นกลาง ทำงานต่อ รอผลหลังเลือกตั้ง จำแนกตามจุดยืนการเมืองของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มจุดยืนการเมือง ได้แก่ กลุ่มพลังเงียบ ร้อยละ 86.3 กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและ คสช. ร้อยละ 81.8 และกลุ่มสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 74.9 ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรวางตัวเป็นกลาง ทำงานต่อ รอผลหลังเลือกตั้ง ขณะที่กลุ่มสนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 25.1 กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ร้อยละ 18.2 และกลุ่มพลังเงียบ ร้อยละ 13.7 เท่านั้นที่ระบุ นายกรัฐมนตรีควรรับเทียบเชิญนักการเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ชัดว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมจะเลือกพรรคไหน ทุกพรรคการเมือง จึงมีโอกาสสูงได้ใจประชาชนแต่ช่วงโค้งสุดท้ายจะชัดเจนขึ้นว่าคนไทยจะเลือกพรรคใด อย่างไรก็ตาม วันนี้คนไทยในทุกกลุ่มเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีวางตัวเป็นกลาง ทำงานต่อ รอผลหลังเลือกตั้งจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าโดยช่วงเวลาที่เหลือไว้ผลงานต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและการสนับสนุน

จากสาธารณชนต่อภารกิจของรัฐบาลและ คสช. ที่จะเป็นตัวช่วยบริหารจัดการอารมณ์ของสาธารณชนได้ดีมีประสิทธิภาพหลังเลือกตั้งอีกด้วย

ทางด้าน นายกฤษฎา บุญราช รมว. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการด่วนที่สุดให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมประมง เร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อชาวประมงที่จะมาเรียกร้องรัฐบาล ให้เร่งรัดการพิจารณาโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ โดยจะมีกลุ่มประชาชนที่เรียกตนเองว่า เป็นชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาครัฐในการจัดระบบทำการประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย จะมาขออนุญาตชุมนุมสาธารณะ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ ได้ทราบข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการนำเรือออกนอกระบบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนและคณะทำงานซึ่งมี รมว. เกษตรฯ เป็นประธานตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ขณะที่ นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลาหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงกลุ่มชาวแดงกล่าวว่า ผู้ประกอบการเรือประมงที่ผลกระทบจากการที่รัฐบาลมีนโยบายว่าจะนำเรือออกนอกระบบตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันนี้รวม 4 ปีแล้ว ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ดังนั้นในวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62 จะส่งผู้แทนมาขออนุญาตชุมนุมในที่สาธารณะต่อ สน.นางเลิ้ง เมื่อได้รับอนุญาตจะมีผู้ประกอบการเรือ 489 ลำ ไปชุมนุมหน้ากระทรวงเกษตรฯ ในช่วงบ่ายจากนั้นจะเดินทางไปหน้าทำเนียบรัฐบาล คาดว่าจะมีผู้ชุมนุมไม่ต่ำกว่า 300 คน ในครั้งนี้จะเตรียมอาหารและที่นอนมาด้วยเพื่อมาพักค้างคืนว่าจะนำเรื่องการช่วยเหลือชาวประมงเข้าสู่การประชุมกรม. ในวันอังคารที่ 5 ก.พ.หรือไม่ หากยังไม่

เข้าสู่วาระการประชุม ครม. ในสัปดาห์นี้
การประชุมจะยึดเยื่อแน่นนอน

นายสุรเดช กล่าวยืนยันว่า จำนวน
เรือที่ต้องได้รับค่าชดเชยจากภาครัฐมี
489 ลำ มูลค่า 600 ล้านบาท โดยเป็น
เรือที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เรือเถื่อน
หรือเป็นเรือติดคดี โดยกลุ่มเรือ 489 ลำ
มีเรือที่อยู่ระหว่างประเภทการใช้เครื่อง
มือ เปลี่ยนประเภทระหว่างเรือประมงไป
บรรทุกสินค้า หรือเรือท่องเที่ยวซึ่งกรม
เจ้าท่าได้ทาสีขาวแดงไว้เช่นกัน ทั้งนี้เจ้า
ของเรือประมงยอมรับการประเมินมูลค่า



4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำภาคใต้

การประท้วงของเครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีธรรมราช-พัทลุง ส่งผลให้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ในภาคใต้ 4 โครงการ ถูกรัฐบาลสั่งชะลอการดำเนินโครงการออกไป จนกว่าจะได้ข้อสรุปการพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้านจากคณะกรรมการร่วมกัน 3 ฝ่าย

“รัฐบาลพยายามหาทางออกที่เหมาะสม ที่ผ่านมามีการชี้แจงสร้างการรับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน มีคนเห็นด้วยมากกว่าคนไม่เห็นด้วยแต่คนที่ไม่เห็นด้วยจะแรงและยังมีการอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน หากคัดค้านกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขอยุติเสียที่ทำให้ประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาโดยรวมจะช้า เพราะเชื่อเป็นโจทย์สำคัญในการรวมน้ำ เก็บน้ำ กระจายน้ำ ถ้าไม่มีข้อเสนอจะควบคุมบริหารจัดการน้ำไม่ได้”



ถ้อยแถลงของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงว่า ทั้ง 4 โครงการจะเดินหน้าต่อภายใต้คณะกรรมการ

ร่วม 8 ฝ่าย เพราะทั้ง 4 โครงการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างแล้ว 2 โครงการ...โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช และโครงการอ่างเก็บน้ำวังหีบ ได้ผ่านการศึกษาคความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างการรับรู้แก่ชาวบ้านไปหลายครั้ง

ประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90% เห็นด้วย...คณะรัฐมนตรีจึงได้เห็นชอบให้ก่อสร้าง

ส่วนอีก 2 โครงการ...โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อยู่ระหว่างการเตรียมเรื่องเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำเสนอกรม. ส่วนโครงการคลองประ อยู่ในพื้นที่ตอนการสำรวจออกแบบ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยากจะให้รัฐบาลตระหนัก...มติคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วต้องศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ใครอยากจะล้มก็ล้ม แต่อาจจะแก้ไขในจุดบกพร่องได้ตรงไหนไม่เหมาะ แก้ไขให้เหมาะสมแบบกันตรงไหนถาวรนั้น

และหวังว่าเมื่อคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายมีมติเช่นไร ทุกฝ่ายต้องเคารพ...ไม่ใช่ตั้งใจยึดอาชีพประท้วง โดยไม่ยอมฟังเหตุผลของฝ่ายอื่น.

ส-เล-เต